
สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว 
ในการประชุม คร้ังที่ ๑๘/๒๕๕๑ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๑ 

 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
คร้ังท่ี ๑๗/๒๕๕๑ 

วันอังคาร ท่ี  ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ หองประชมุเอ้ืองผึ้ง ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรต ิ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
ผูมาประชุม 
๑. ศ.เกียรติคณุ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี ปฏิบัติหนาที่ นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. รศ.ดร.อานนท เที่ยงตรง ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ผศ.ดร.เรืองเดช วงศหลา อธิการบดี 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๔. ดร.ศุภวัตร ภูวกุล           ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๕. รศ.วาที่ ร.ต.สกล       แกวศิริ  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๖. ดร.จรูญ คํานวนตา ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๗. นายจุมพล ชุติมา ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๘. ดร.ทองใบ ทองเปาด ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๙. รศ.ดร.บุญวัฒน อัตชู                        ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๐.  นางเพ็ญพรรณ              วังวิวัฒน                ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๑.  นางอรวรรณ                 ชยางกูร                  ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิ 
๑๒. นายเรืองชัย   ทรัพยนิรันดร ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๓.  นายธวัชวงศ ณ เชียงใหม            ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๔.  ผศ.จรินทร                    ชาติพันธ                รองอธิการบดี     

    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๕.  ผศ.เพิ่มศักดิ์        สุริยจันทร              คณบดีคณะครศุาสตร     

    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๖.  ผศ.ไพศาล สิทธิเลิศ คณบดีคณะวทิยาการจดัการ   

    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๗.  อาจารยพวงทอง พรอมไท             ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวชิาการและงานทะเบยีน 

     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๘.  อาจารย ดร.สุธีร นนทภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๙.  รศ.ประสิทธิ์ กิจจนศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๑ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 



 ๒

๒๐. ผศ.สารุง ตันตระกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๒๑. อาจารยสัญญา สะสอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๒๒. อาจารยถนัด                  บุญชัย                    รองอธิการบดี  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูไมมาประชมุ 
๑.  ร.ต.อ. ดร.นิติภูมิ           นวรัตน                ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๒.  นายทินกร นําบุญจิตต ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

 
ผูเขารวมประชุม 
๑. นางกนกวรรณ พวงลังกา ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางศิริพร                      ธุวดาราตระกูล       ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม 
๓. นางสาวอมตะ               ปญจไชยา               ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม 
๔. นายโกศล                      แสงงาม                  ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม 

 
เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
การประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
  
 ๑.๑  พิธีถวายดอกไมจันทนและพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ 
  เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ณ วัดสวนดอก จังหวัด
  เชียงใหม 
 
  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยา ลัยโดยตํ าแหน ง  แจ งว า  ตามที่ ไดมี 
พิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช-
นครินทร มหาวิทยาลัยไดจัดพิธีไวอาลัยสําหรับนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย และยังมีสวนรวมใน 
พิธีถวายดอกไมจันทนและพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา  
ณ วัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ โดยมีสวนรวมในการจัด
นิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติของพระองคทาน และมีนักศึกษาจํานวนประมาณ ๒,๐๐๐ คนไป
รวมพิธี เพื่อทําหนาที่เปนตัวแทนของจังหวัดดานการจัดพิธีและงานตอนรับทั้งหมด ซ่ึงไดทําหนาที่
ของมหาวิทยาลัยในฐานะปวงชนชาวไทย จึงเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 

มติสภามหาวิทยาลัย    
 รับทราบ 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๑ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 

 



 ๓

 
 ๑.๒  การทําบุญทอดกฐินสามัคคี 
 
  ตามที่มหาวิทยาลัยได เปน เจ าภาพทําบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่ อสมทบทุน
บูรณปฏิสังขรณเจดีย ทอดถวาย ณ วัดปางหมู ตําบลปางหมู อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน  
เมื่อวันเสารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการสําเร็จลุลวงโดยไดรับความรวมมือ
จากบุคลากรของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยแมฮองสอน ตลอดถึงประชาชนทั่วไปเปนอยางดี  
อีกทั้งยังชวยสรางความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยแมฮองสอนซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของมหาวิทยาลัย จึงเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
 

 ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง  
 

 ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ   
 

 ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 ๕.๑ การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบคุคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
   

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ไดเห็นชอบใหออกขอบังคับ 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑  

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๑ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 

 



 ๔

ซ่ึงตามขอบังคับดังกลาวในขอ ๖ กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง 
เรียกวา “คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย” และเรียกโดยยอวา “ก.บ.ม.” ประกอบดวย  

 (๑) อธิการบดี เปนประธานกรรมการ  
 (๒) รองอธิการบดี จํานวนสองคน เปนกรรมการ  
 (๓) คณบดี เปนกรรมการ  
 (๔) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เปนกรรมการ  
 (๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ตามมาตรา ๑๖ (๔ )  

จํานวนสองคน เปนกรรมการ  
 (๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสองคน เปนกรรมการ  
 (๗) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ดานการบริหารงานบุคคล ดานกฎหมาย หรือ  

ดานการบริหารจัดการภาครัฐ จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่มิใชกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตามมาตรา ๑๖ (๕) จํานวนสองคน เปนกรรมการ  

 (๘) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี เปนกรรมการและเลขานุการ  
 (๙) ผูอํานวยการกองกลาง และหัวหนางานการเจาหนาที่ เปนผูชวยเลขานุการ  

  การไดมาซึ่งกรรมการตาม (๒) (๕) และ (๖) ใหกรรมการแตละประเภทคัดเลือก
กันเอง   
  การไดมาซึ่งกรรมการตาม (๗) ใหกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๘) 
แตละคนมีสิทธิเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการตาม (๗) ไดไมเกินจํานวนกรรมการ 
ตาม (๗) ที่วางหรือที่ครบวาระ แลวนํารายชื่อผูไดรับการเสนอชื่อเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
แตงตั้ง  

 แตโดยที่ในขอบังคับดังกลาวไดกําหนดบทเฉพาะกาลใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
ที่แตงตั้งขึ้นตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนกรรมการตามขอ ๖ (๗) 
ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งใหม ทั้งนี้ ตองไมเกินวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒  
   ดังนั้น สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้ง 
“คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย  (ก .บ .ม .)” รายละเอียดตาม  (ราง) คําส่ัง 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.) โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
และรองอธิการดีเลือกกันเอง  
  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณา 
 
 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๑ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 
 



 ๕

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและคัดเลือกกรรมการแตละประเภท  ดังนี ้
๑. ตํ าแหน งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยที่มาจากกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําซึ่งคัดเลือกกันเอง ไดแก รองศาสตราจารยประสิทธิ์ กิจจนศิริ 
และผูชวยศาสตราจารยสารุง ตันตระกูล  

๒. ตํ าแหน งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยที่มาจากกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคัดเลือกกันเอง ไดแก รองศาสตราจารย ดร.บุญวัฒน อัตชู และ 
นายเรืองชัย ทรัพยนิรันดร  

๓. ตําแหนงกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยที่มาจากรองอธิการบดี 
ซ่ึงคัด เลือกกันเอง  ไดแก  อาจารยประคอง  ฤกษวันเพ็ญ  รองอธิการบดีฝ ายบริหาร  และ 
ผูชวยศาสตราจารยเสาวณี ใจรักษ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
 

มติสภามหาวิทยาลัย    
   อนุมัติคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ตาม (ราง) ที่นําเสนอ  
   โดยตําแหนงกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยที่มาจากกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา  แตงตั้ งรองศาสตราจารยประสิทธิ์  กิจจนศิ ริ  และ 
ผูชวยศาสตราจารยสารุง ตันตระกูล  
   ตําแหนงกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยที่มาจากกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ แตงตั้งรองศาสตราจารย ดร.บุญวัฒน อัตชู และนายเรืองชัย  
ทรัพยนิรันดร  
   และตําแหนงกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยที่มาจาก 
รองอธิการบดี แตงตั้งอาจารยประคอง ฤกษวันเพ็ญ รองอธิการบดีฝายบริหาร และผูชวยศาสตราจารย
เสาวณี ใจรักษ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
 
 
 ๕.๒   การพิจารณาเลือกและแตงตัง้ผูสมควรดํารงตําแหนง   
  ผูอํานวยการสถาบันภาษา ศลิปะและวัฒนธรรม 
   
  อธิการบดี ในฐานะประธานกรรมการ คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน
ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม นําเสนอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากการที่ผูชวยศาสตราจารย ดร. อัญชลี 
วงศหลา ไดขอลาออกจากตําแหนงผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ตั้งแตวันที่  
๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ และตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การสรรหาบุคคลเพื่อ
แตงตั้งเปนผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๑ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 
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เทียบเทาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๑๕ วรรคสอง  กําหนดใหมีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปน
ผูอํานวยการใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง 
  และสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๕๑  ไดมีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
รายละเอียดตามคําส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมที่  ๒๘/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ 
  บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  
ไดดําเนินการตามความในมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนผูอํานวยการ 
หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เรียบรอยแลว โดยมีผูที่ไดรับการเสนอชื่อทั้งหมด ๔ คน และไดมีการทาบทามและมีผูตอบรับจํานวน 
๓ คน  และในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ไดจัดใหมีการแสดงวิสัยทัศนของผูสมควรดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยอนุญาตใหคณาจารยและบุคคลที่สนใจ
เขารวมฟงการนําเสนอวิสัยทัศนดวย 
  ประธานกรรมการ คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยมติของคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  
จึงนําเสนอรายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงผู อํานวยการสถาบันภาษา  ศิลปะและวัฒนธรรม  
ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเลือกและแตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันภาษา  
ศิลปะและวัฒนธรรม ซ่ึงเปนการดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย  
การสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๑๑ (๔) และ ขอ ๑๒ ตามลําดับ  
  ทั้งนี้ มีผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
จํานวน ๓ คน ไดแก  

(๑) อาจารย ดร. สิทธิชัย  สาเอี่ยม   
(๒) ผูชวยศาสตราจารยสุชานาฏ สิตานุรักษ  
(๓) รองศาสตราจารยพีระพงศ  บุญศิริ   

 
 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอสังเกต สรุปไดดังนี้  

 
 ๑. คุณสมบัติของผูสมัครหรือไดรับการเสนอชื่อนั้นปรากฏจากเอกสาร ประวัติ  
การตอบคําถาม บุคลิกภาพทั่วไป คาคะแนนของผูสมควรดํารงตําแหนงที่คณะกรรมการสรรหา
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยนั้น เปนการแสดงภาพรวมจากกรรมการ ๗ คนหารเฉลี่ยกันออกมา การให
คะแนนจึงยึดหลักเกณฑตามแบบฟอรมที่กําหนดไว ซ่ึงเปนการใหคะแนนเปนระดับคะแนน ๑, ๒, ๓ 
และ ๔ 
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 ๒. กรณีหลักเกณฑ/คุณสมบัติของผูสมควรดํารงตําแหนง ในหัวขอ “สําเร็จการศึกษา
จากสถาบันอุดมศึกษา” นั้น หมายถึง สําเร็จการศึกษาระดับใด (ปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก) 
ไมคํานึงถึงวาจะสําเร็จจากสถาบันการศึกษาแหงใด 
 ๓. คะแนนสรุปมีความหางกันมาก หากเทียบเปนคะแนนแลวอาจหางกันหลายสิบ
คะแนน  จึงเกิดขอสงสัยวาไดมีการใหคะแนนที่เปนธรรมชาติหรือไม หรือสุดโตงหรือไม 
 ๔. กรรมการสรรหาซึ่งไดรับการแตงตั้งมาจากสภามหาวิทยาลัยตางเปนผูทรงคุณวุฒิ 
ซ่ึงมีเอกสิทธิในการใหคะแนน และไดพิจารณาใหคะแนนจากแบบฟอรมโดยที่การลงคะแนนเปน 
คาระดับคะแนน ๑ ถึง ๔ ซ่ึงสามารถตรวจสอบการใหคะแนนได 
 ๕. ไมควรนําเรื่องอายุมาเปนหลักเกณฑในการพิจารณาใหคะแนน 
 ๖. โดยธรรมชาติแลวมาตรฐานการใหคะแนนของกรรมการแตละคนนั้นควรตอง
ยอมรับวามีความแตกตางกัน เนื่องจากกรรมการบางคนอาจใหคะแนนตามความเปนจริง บางคนอาจ
ใหคะแนนแบบสุดโตง หรือบางคนอาจมีความลําเอียง แตโดยหนาที่แลวคณะกรรมการสรรหาจะเปน
ผูกล่ันกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติที่สามารถที่จะนําพาหนวยงานนั้นๆเปนไปตามวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายและสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการจึงไดสรรหาบุคคลที่คิดวามีคุณสมบัติ
ครบถวนจํานวน ๓ คน มานําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 ๗. ควรใชคะแนนจากกรรมการสรรหาเปนเพียงสวนประกอบในการพิจารณา  
ซ่ึงแสดงใหเห็นวาคณะกรรมการไดสรรหาบุคคลเหลานี้มาโดยเห็นวาเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม การใหคะแนนของกรรมการสรรหาจึงเปนสิทธิของแตละคนซึ่งไมมีผิดหรือถูก แตในสวน
ที่วาจะมีความเที่ยงตรงถูกตองอยางไรหรือไมนั้นอาจตองมีการปรับปรุงอยูมาก ดังนั้น ขอใหถือวา
คะแนนเหลานี้ เปนเพียงเกณฑที่ใชในการสรรหาบุคคล  ซ่ึงการจัดอันดับนั้นอาจไมถูกตอง 
รอยเปอรเซ็นต ควรมองแตเพียงในภาพรวม 
 ๘. ตามขอบังคับไมไดมีปรากฏวาตองมีผูที่ไดคะแนนลําดับที่ ๑ หรือ ๒ หรือ ๓  
แตหมายความวา การพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหานั้นไมวาจะมีการออกแบบเกณฑ
การใหคะแนนอยางไร การลงคะแนนของกรรมการ ๗ คนก็ยอมแตกตางกัน ซ่ึงตามขอบังคับให
คณะกรรมการสรรหาพิจารณาสรรหาบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงจากประวัติขอมูลตางๆที่มีอยู แลว
พิจารณาใหไดจํานวนคนไมนอยกวา ๓ คน โดยในเรื่องของความเหมาะสมนั้นเปนการยาก 
ที่จะเปรียบเทียบกัน จึงตองใชคาคะแนนเฉลี่ยจากกรรมการ ๗ คน แตสภามหาวิทยาลัยสามารถ
สอบถามขอมูลตางๆที่อยากทราบจากกรรมการสรรหาไดโดยไมตองพิจารณารายละเอียดวากรรมการ
สรรหาแตละคนใหคะแนนอยางไร สวนเรื่องอายุนั้น บางครั้งถาอายุมากเกินไปก็อาจเปนไปไดวา
คะแนนอาจจะไดนอย  ทั้ งนี้  ตองขึ้นอยู กับความเหมาะสม  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ควรถือวาเกณฑเหลานี้เปนเพียงขอมูลประกอบหรือเคร่ืองชี้แนะอันหนึ่งเทานั้น สวนการเลือกนั้น 
ผูที่ไดรับเลือกตองไดรับคะแนนเสียงไมเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม  
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 ๙. กรณีที่ผูสมควรดํารงตําแหนงมีความสามารถหรือความถนัดตางกันไป ควรขึ้นอยู
กับสภามหาวิทยาลัยวาตองการใหองคกรนั้นมุงเนนไปในทางไหน แตเนื่องจากสถาบันภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรมนั้นดูแลทั้งในเรื่องภาษา ควบคูไปกับดานศิลปวัฒนธรรมดวย สถาบันนี้เปนสวนหนึ่ง
ของมหาวิทยาลัย ก็ควรจะตองเลือกคนที่จะสามารถตอบสนองความตองการของมหาวิทยาลัยใหมาก
ที่สุด สําหรับเรื่องของวิเทศนสัมพันธก็เปนสิ่งสําคัญเชนกัน 
 ๑๐. คณะกรรมการสรรหาไดดําเนินการไปตามขอบังคับเปนที่เรียบรอยแลว และ
ขั้นตอนนี้เปนหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการตอตามขอบังคับคือมีหนาที่เลือกและแตงตั้ง 
สวนการที่จะเลือกตามคะแนนของคณะกรรมการสรรหาหรือไมนั้นก็อยูที่ดุลยพินิจของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยแตละทาน วาคะแนนที่ออกมาไดสะทอนความเหมาะสมของผูที่จะดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม หรือไม ซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยสามารถศึกษา
ไดจากเอกสารประกอบ เนื่องจากการนําเสนอรายชื่อนั้นเปนการกลั่นกรองผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ครบถวนที่จะไดรับการคัดเลือก เทากับวากรรมการสภามหาวิทยาลัยตองอานประวัติ ผลงาน  
จากเอกสารเพื่อประกอบการวินิจฉัยและสามารถเลือกไดเลย 
 
 ท่ีประชุมดําเนินการเลือกผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ตามลําดับ ดังนี ้
 

๑. ที่ประชุมเห็นชอบใหมีการลงมติเลือกตามบัตรเลือกที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เตรียมไว ตามรายชื่อที่นําเสนอได จํานวน ๑ คน โดยผูที่ไดรับเลือกตองไดคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม ซ่ึงมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาประชุม จํานวน ๒๑ 
คน ดังนั้น จํานวนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง คือ ๑๑ คะแนน   

กรณีที่มีผูไดคะแนนนอยกวา ๑๑ คะแนน ที่ประชุมเห็นชอบใหมีการตัดรายชื่อให
เหลือผูที่ไดคะแนนสองลําดับแรก แลวลงคะแนนเลือกใหมและใหใชเสียงขางมาก โดยเห็นชอบให
งดการใชขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม วาดวย การสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนผูอํานวยการ 
หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ขอ ๑๒ วรรคสอง 

๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุมจํานวน ๒๑ คน ไดดําเนินการเลือก
ผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ตามรายชื่อที่นําเสนอ ผลการเลือกเปนดังนี้  

(๑) อาจารย ดร. สิทธิชัย  สาเอี่ยม   ได    ๙ คะแนน 
(๒) ผูชวยศาสตราจารยสุชานาฏ สิตานุรักษ  ได ๑๐ คะแนน 

  (๓) รองศาสตราจารยพีระพงศ  บุญศิริ   ได ๐ คะแนน 
     ( งดออกเสียง ๒ คน ) 

 
 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๑ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 

 



 ๙

๓. ผลการเลือกครั้งแรกไมมีผูไดคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง ที่ประชุมจึงลงคะแนนเลือก
คร้ังที่สอง  โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยแตละคนมีสิทธิเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ไดจํานวน ๑ คน จากผูที่ไดคะแนนการเลือกครั้งแรกในสองลําดับ
แรก ผลการเลือกครั้งที่ ๒ เปนดังนี้ 

(๑)  อาจารย ดร. สิทธิชัย  สาเอี่ยม    ได    ๙ คะแนน 
(๒) ผูชวยศาสตราจารยสุชานาฏ สิตานุรักษ  ได ๑๑ คะแนน 

   ( งดออกเสียง ๑ คน ) 
 ผูที่ได รับคะแนนเสียงขางมากเปนผูได รับเลือกใหดํารงตําแหนงผู อํานวยการ 
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม คือ  ผูชวยศาสตราจารยสุชานาฏ สิตานุรักษ 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย    
  เลือกและแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยสุชานาฏ สิตานุรักษ ใหดํารงตําแหนง

ผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ตั้งแตวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เปนตนไป 
 

 เนื่องจากเปนกรณีเรงดวนที่จะนําไปใชใหทันการปฏิบัติ ที่ประชุมจึงพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมในระเบียบวาระที่ ๕.๒ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๒๔ (๒) โดยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดอานสรุป
มติใหที่ประชุมรับรอง 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๑๗/๒๕๕๑ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 
เฉพาะระเบียบวาระที่ ๕.๒ 

 
 

 ๕.๓   ความเหน็ทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ือง การปฏิบัติหนาท่ีของ
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําท่ีไดมาโดยขดัหรือแยงกับมาตรา 
  ๑๗ วรรคหก แหงพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  (เร่ืองเสร็จท่ี ๗๘๒/๒๕๕๑) 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ไดขอหารือขอกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
ซ่ึงมีวิธีการไดมาขัดหรือแยงกับบทบัญญัติมาตรา ๑๗ วรรคหก แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ นั้น 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๑ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 
 



 ๑๐

  บัดนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา  (คณะที่ ๘) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาวและ 
มีความเห็นมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ทั้งนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกาไดแจงผลการพิจารณา
ไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบตามระเบียบดวยแลว 
  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๓  นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  
 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอสังเกต สรุปไดดังนี ้
 

 ๑.  แมวาคณะกรรมการกฤษฎีกาจะตอบขอหารือวาการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํานั้นไมเสียเปลา แตถึงอยางไรการดําเนินการเพื่อให
ไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํานั้นก็ยังคงไมชอบดวยกฎหมายตั้งแตตน  
ซ่ึงคําวา “ไมชอบ” กับ “ไมเสียเปลา” นั้นเปนคนละกรณีกัน โดยที่ผานมาทางมหาวิทยาลัยได
ดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๑ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
วาระที่ ๖.๑ ขอที่ ๒.๑ คือ เร่ิมตนกระบวนการเลือกและการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารยประจําใหมแลว แตเหตุใดจึงไมทําตามตามมติขอ ๒.๒ และ ๒.๓ ที่ใหมีการสรรหานายก
สภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหม การจะเลือกปฏิบัติแคบางขอ  
แตไมปฏิบัติบางขอนั้นยอมไมได   
 นอกจากนี้ตามที่ไดมีการอางมติคณะรัฐมนตรี ป พ.ศ. ๒๕๒๓ นั้น เปนกรณีที่มี 
การวินิจฉัยความเห็นในเรื่องที่มีลักษณะเปนระเบียบปฏิบัติราชการทั่วไป โดยใหถือเปนแนวปฏิบัติ
ราชการนั้น เปนกรณีของสวนราชการ สภามหาวิทยาลัยไมใชสวนราชการและไมไดปฏิบัติราชการ
ทั่วไป  เปนการปฏิบัติงานตามที่กําหนดในขอบังคับซ่ึงมี เพียงประมาณ  ๑๐  ขอเทานั้น  และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๔๐ แหงก็มีหลักเกณฑและวิธีการแกไขปญหาที่แตกตางกัน ดังนั้น การที่ไดมีมติ
ใหดําเนินการเรื่องการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหม
นั้นจึงถูกตองแลว นอกจากนี้ เมื่อสภามหาวิทยาลัยมีมติใดๆไปแลวคณะกรรมการกฤษฎีกาก็มักจะ 
ไมกาวกาย ดังจะเห็นไดจากความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาขอ ๔ เมื่อสภามหาวิทยาลัยได
ดําเนินการไปแลวก็ไมวาอะไรหากดําเนินการแลวก็แลวไป  โดยในขณะนี้การดําเนินการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัย ถึงขั้นตอนที่ จะลงคะแนนเลือกแลว  สวนการสรรหากรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิอยูในขั้นตอนการเสนอชื่อจนถึงส้ินเดือนพฤศจิกายนซึ่งเปน
กระบวนการที่ดําเนินไปไดอยางราบรื่นแลว 
 ๒ .   เนื่ องจากไดมี ผูทํ าหนังสือรอง เรี ยนเข ามา  จึ งควรพิจารณาว าการที่ 
สภามหาวิทยาลัยไดทราบการตอบขอหารือจากคณะกรรมการกฤษฎีกาภายหลังจากที่ 
สภามหาวิทยาลัยไดมีมติไปแลว ส่ิงที่มีมติไปแลวควรจะนํามาพิจารณาอีกหรือไมและจะมีผลกระทบ
อยางไร 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๑ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 

 



 ๑๑

 ๓.  ควรดําเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาดวยเหตุผล ๓ ประการ 
คือ 
  (๑) ตามมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่  
๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ วาระที่ ๖.๓ และตามขออภิปรายของกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีสาระสําคัญวา 
เรื่องที่ตองเกี่ยวของกับบุคคลภายนอกควรชะลอไวกอน เชน การสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
ครั้งแรกที่เคยทาบทามไปแลวอยาเพิ่งแจงยกเลิก และการดําเนินการสรรหาชุดใหมใหดําเนินการ
ตอไป แตถาไดผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิชุด
ใหมมาแลวก็อยาเพิ่งดําเนินการทาบทาม ใหรอฟงความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาจนกวาเวลาที่ยื่น
ขอความเห็นจะครบ ๖ เดือน จนกระทั่งบัดนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาไดมีบันทึกตอบขอหารือมาแลว 
โดยใหความเห็นวาการดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําไม
ชอบดวยกฎหมาย แตการดําเนินการตางๆของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําชุดเกา
ที่ไดกระทําไปตามอํานาจหนาที่ยอมไมเสียเปลาและมีผลบังคับใชไดตอไปตามมาตรา  ๑๙  
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ เพราะเจตนารมณของพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๑๙ ไมตองการใหเกิดความเสียหายแกราชการ
หรือเกิดความชุลมุนวุนวาย เพียงแตกลุมคนที่มีความบกพรองตองออกไปเทานั้น  
  (๒)  คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่แตงตั้งขึ้นมาใหมยังดําเนินการไมเสร็จสิ้นกระบวนการ ซ่ึงหากมีการยุติ
กรรมการสรรหาชุดใหมนี้ก็ยังไมสงผลกระทบกับบุคคลภายนอกและไมนาจะเกิดผลเสียหายอ่ืนใด 
  (๓) การที่ไปดําเนินการยกเลิกการสรรหาชุดกอนทั้งที่คณะกรรมการกฤษฎีกา
ไดใหความเห็นวาถูกตองแลวนั้น จะเปนการสรางปญหาและทําใหเกิดความยุงยากมากขึ้น และ 
ในเมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาเปนที่ปรึกษาทางกฎหมายของรัฐและมหาวิทยาลัยก็เปนองคกรหนึ่ง
ของรัฐ ประกอบกับมีมติคณะรัฐมนตรีแจงใหปฏิบัติตามความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว  
 สภามหาวิทยาลัยจะไมสามารถชี้แจงและตอบคําถามไดกรณีที่มีผูรองเรียนวาเหตุใดจึงไมปฏิบัติตาม 
 ๔. ควรพิจารณาอยางรอบคอบวามติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่  
๘/๒๕๕๑ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ วาระที่ ๖.๑ นั้นไดไปลมลางหรือทําใหมติของการเสนอชื่อ 
๑๑ ช่ือหมดไปหรือไม ซ่ึงตามเหตุการณเดิมนั้นไดมีการขัดแยงกันเกี่ยวกับการเสนอรายชื่อ
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๒๒ คน ดังนั้น มติสภามหาวิทยาลัยทั้ง ๔ ขอท่ีใหมีการดําเนินกระบวนการใหม
จึงเกิดขึ้นจากการที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิแนะนําวา หากเริ่มกระบวนการสรรหาใหมก็จะชวยลด
ความขัดแยงลง ดังนั้น ควรพิจารณาดวยวาการเสนอรายชื่อ ๒๒ คนนั้นเปนไปโดยถูกตองและเปนไป
ตามธรรมชาติหรือไม โดยสามารถตรวจสอบไดจากหลักฐานที่นาจะยังคงอยู หากมีกรรมการสรรหา 
เลือกชื่อผูทรงคุณวุฒิจาก ๖๙ รายชื่อ เหลือ ๒๒ รายชื่อเหมือนกันอยางนอย ๖ คน แสดงวามีการ
บล็อก สภามหาวิทยาลัยควรพิจารณาวาไมถูกตอง แตหากมีการเสนอ ๒๒ รายชื่อมาแบบกระจัด
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กระจายถือวาเปนไปตามธรรมชาติก็จะถือวารายชื่อทั้ง ๒๒ ช่ือไดมาโดยถูกตองและสงผลใหการ
ไดมาซึ่งผูทรงคุณวุฒิ ๑๑ คนก็ถูกตองดวยเชนกัน 
 ในสวนของความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกานั้น แตเดิมสภามหาวิทยาลัยเปน
หวงในเรื่องของมติเร่ืองการเงิน เร่ืองการสําเร็จการศึกษาและเรื่องอื่นที่เกี่ยวของ จึงไดมีการเรงรัดให
หารือเปนหนังสือไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยมติแตเดิมที่ใหหารือจะกลาวถึงประเด็นที่วา 
หากมีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําใหมเกิน ๙๐ วัน จะชอบดวยกฎหมายหรือไม แตเมื่อ
มหาวิทยาลัยไดตัดในสวนนี้และแกไขเปลี่ยนแปลงในขอ ๒ ซ่ึงมีประเด็นวาการสรรหาชอบดวย
กฎหมายหรือไม จึงทําใหเกิดความขัดแยงกับมติทั้ง ๔ ขอ ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยควรพิจารณาใหได
ความชัดเจนในสวนนี้ดวย  
 นอกจากนี้ หากจะใหมีการดําเนินการสรรหาใหม ก็ควรมีการยกเลิก ๑๑ รายชื่อเดิม 
มิ เชนนั้นอาจ เกิด เปนประเด็นใหมีการฟองรองกันไดว าสภามหาวิทยาลัยมีมติ ซํ้ าซอน  
ซ่ึงการดําเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิชุดใหม
ตามมติสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ นั้นก็ไดดําเนินการมาเกือบทั้งหมดแลว  
หากเห็นวากรณีใดที่ไมชอบมาพากลก็ควรยกเลิกเสียและเริ่มตนใหม  
 ๕.  การเสนอรายชื่อทั้ง ๖๙ คนนั้นเปนสิทธิหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร  
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ แตตอมาไดเกิดขอขัดแยงขณะที่กําลังสรรหาผูทรงคุณวุฒิชุดเกาวาควรจะเสนอรายชื่อ  
๑๑ คน หรือ ๒๒ คน เนื่องจากกฎหมายกําหนดใหนํารายชื่อเขาสูสภามหาวิทยาลัยใหเหลือ ๑๑ คน 
รองศาสตราจารยประสิทธ์ิ กิจจนศิริ จึงไดแยงมาวาเห็นควรใหกรรมการสรรหาแตละคนเสนอได  
๑๑ รายชื่อเทานั้น ไมควรจะเสนอ ๒๒ คน จึงนําไปสูการแกไข แตขณะที่แกไขอยูนั้นปรากฏวา
รายชื่อ ๒๒ คนไดถูกนําเสนอสภามหาวิทยาลัยไปแลวและกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําก็ไดคัดเลือกจนเหลือเพียง ๑๑ คนแลว   
แตระหวางที่ไดขอหารือไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาสภามหาวิทยาลัยก็ไดมีการแกไขและ 
ออกขอบังคับใหมใหการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการสรรหามีสิทธิ 
เสนอชื่อไดคนละ ๑๑ ช่ือเทานั้น จึงนํามาสูการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิชุดใหม
และไดมีการดําเนินกระบวนการสรรหาไปแลวตามขอบังคับใหม ประเด็นทางกฎหมายจึงอยูที่เงื่อน
เวลาดวย ดังนั้น หากพิจารณาใหรอบคอบก็จะเห็นวาประเด็นที่กลาวขางตนนี้กับประเด็นที่ขอหารือ
คณะกรรมการกฤษฎีกาไมนาจะมีสวนเกี่ยวของกัน 
 ๖.  กรณีที่วาจะเสนอชื่อ ๑๑ คน หรือ ๒๒ คนนั้น ถือเปนสิทธิของคณะกรรมการ
สรรหา แตในครั้งนี้ตองพิจารณายอนไปวา มติเดิมถูกตองแลว สวนมติใหมเปนไปตามขอบังคับที่ได
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แกไขใหมและสภามหาวิทยาลัยก็ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาชุดใหมเขามาดําเนินการแลว 
ตอไปนี้ควรจะทําส่ิงใด  
 ๗.  คณะกรรมการกฤษฎีกาเปนที่ปรึกษาทางกฎหมายของสวนราชการ กระทรวง 
ทบวง กรมตางๆ ซ่ึงตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๔๘๒ โดยปกติตองถือปฏิบัติตาม  และตามที่
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๑๙ ความวา ถาปรากฏภายหลังวา
เจาหนาที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครองใดขาดคุณสมบัติหรือ 
มีลักษณะตองหามหรือการแตงตั้งไมชอบดวยกฎหมายอันเปนเหตุใหผูนั้นตองพนจากตําแหนง  
การพนจากตําแหนงเชนวานี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติไปตามอํานาจหนาที่   
ซ่ึงการตางๆที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําทั้ง ๔ ทานไดดําเนินการไปนั้นก็เปนไป
ตามอํานาจหนาที่เชนกัน นอกจากนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําทั้ง ๔ ทานก็ได
เขารวมประชุมมาแลวถึง ๘ ครั้ง ซึ่งในทางกลับกันหากเห็นวาไมถูกตองการดําเนินการตางๆของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําทั้ง ๔ ทานในการประชุมทั้ง ๘ คร้ังก็นาจะถูกนํามา
ยกเลิกกอน ไมใชเลือกเพียงสองกรณีมาดําเนินการใหม 
 ๘. กรณีที่ยืนยันวาจะดําเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาควรมี 
การยกเลิกมติสภามหาวิทยาลัยที่ใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิชุดที่ ๒  และยกเลิกกระบวนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคร้ังที่ ๒ไป  
  ในสวนที่วาขอบังคับวาดวยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและขอบังคับวาดวย
การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิฉบับใหมจะขัดแยงกันกับการดําเนินการครั้งกอน
หรือไมนั้น เห็นวาไมนาจะขัดแยงกัน ขอบังคับฉบับใหมยังสามารถใชไดหากมีการสรรหาครั้งตอไป 
สวนกระบวนการสรรหาภายใตขอบังคับฉบับเดิมก็เปนไปตามขอบังคับฉบับเดิมซ่ึงตางกรรม 
ตางวาระกัน และโดยนัยแลวคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ไดใหความเห็นวาการสรรหาครั้งกอนถูกตอง 
  ๙ .   ตามที่ไดมีทานผูทรงคุณวุฒิใหคําแนะนําในที่ประชุมวาความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาไมถือวาเปนที่สุดและควรจะยึดมติสภามหาวิทยาลัยเปนสําคัญ ดังนั้น หากสิ่ง
ใดที่เปนฉนวนของความขัดแยงก็ควรหลีกเลี่ยงและดําเนินการใหมไมนาจะเปนสิ่งที่เสียหายหรือ
เสียเวลาแตอยางใด นอกจากนี้ กระบวนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยก็ไดดําเนินการเกือบถึง
ขั้นตอนสุดทายแลวจึงนาจะดําเนินการตอไป 
  ๑๐. คณะกรรมการกฤษฎีกาตอบขอหารือทางกฎหมายของสวนราชการเปนหลัก  
คือ กระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงแตกตางจากมหาวิทยาลัยซ่ึงไมใชกรม โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณี 
สภามหาวิทยาลัยจึงไมใชสวนราชการเชนกัน  โดยสวนราชการในสวนของงานบริหารทั่วไปตองทํา
ตามและในสวนที่เกี่ยวของใหถือเปนบรรทัดฐาน ไมใชตองทําตามทั้งหมด ซ่ึงมติคณะรัฐมนตรีมีอยู 
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๒ กรณี คือ กรณีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๒๓ เกี่ยวกับกิจการบริหารงานทั่วไป  สวนกรณีที่ ๒ พ.ศ. ๒๔๘๒ 
นั้นยิ่งไมเขาเงื่อนไขเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยไมใชกระทรวง ทบวง กรม สภามหาวิทยาลัยจึงไมใช
สวนราชการ ไมจําเปนตองปฏิบัติตาม นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยก็ไมไดปฏิบัติราชการทั่วไป 
แตเปนองคคณะปฏิบัติตามกฎหมายเพียงสิบกวาขอเทานั้น  
  ๑๑. มติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๔๘๒ นั้นยังมีผลบังคับใชอยู โดยมติคณะรัฐมนตรี 
พ.ศ. ๒๔๘๒ กับมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๒๓ เปนคนละนัยกัน  สาเหตุที่มติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 
๒๔๘๒ ใชคําวากระทรวง ทบวง กรมนั้น เนื่องมาจากในสมัยนั้นยังไมมีหนวยงานของรัฐที่มีองคกร
หลากหลายพิเศษเกิดขึ้นมา ฉะนั้น เมื่อจะตีความโดยรวมก็หมายความรวมถึงราชการนั้นเอง  
ถึงอยางไรสภามหาวิทยาลัยก็ยังคงเปนราชการ 
  ๑๒. แตเดิมมหาวิทยาลัยมีสภาพเปนมหาวิทยาลัยแตเมื่อเทียบเทาแลวมหาวิทยาลัย 
มีฐานะเปนกรม เพียงแตไมเรียกวาเปนกรมเทานั้น อธิการบดีก็จะเทียบเทาอธิบดี ตอมาสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือทบวงไดพยายามโอนอํานาจทั้งหลายที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาหรือทบวงมีอยูมอบใหอธิการบดีและปจจุบันนี้ก็ไดมอบมาใหที่สภามหาวิทยาลัยทั้งหมด 
ซ่ึง ณ เวลานี้สภามหาวิทยาลัยถือไดวามีหนาที่รับผิดชอบเกือบทุกเรื่อง 
  ๑๓. ควรพิจารณาวาการที่มีมติสภามหาวิทยาลัยใหถอนเรื่องการเสนอขอโปรดเกลาฯ 
แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒินั้น ถือวาในเรื่องนั้นไดถูก
ยกเลิกไปหรือยัง ถาถูกยกเลิกไปแลวก็ตองจบ 
  ๑๔. มหาวิทยาลัยจํานวน ๒๔ แหงมีฐานะเปนกรม แตกรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเปนลักษณะใหมไมมีฐานะเปนกรมแตเปนนิติบุคคลซึ่งขอ
งบประมาณไดเทานั้นเอง 
  ๑๕. สภามหาวิทยาลัยทําสิ่งใดก็จะโยงถึงมหาวิทยาลัยดวย ความเปนจริงแลว
มหาวิทยาลัยไมไดเปนกรม แตเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการจึงใหเปนสวนราชการ 
ที่มีฐานะเปนกรมเพื่อการจัดสรรงบประมาณ ซ่ึงตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ มาตรา  ๑๖  เขียนไวชัดเจนวาใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีสภามหาวิทยาลัย  ฉะนั้น  
สภามหาวิทยาลัยจะปฏิเสธวาไมเปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยไมไดเนื่องจากพระราชบัญญัติเขียน
ไวชัดเจน โดยสภามหาวิทยาลัยประกอบดวยคณะบุคคล คณะบุคคลก็จะเปนสวนหนึ่งของสวน
ราชการดวย ดังนั้น จึงควรพิจารณาดวยวาสภามหาวิทยาลัยมีความคลองตัวขนาดไหนที่จะใชมติของ 
สภามหาวิทยาลัยเปนตัวลบลางระเบียบราชการ 
  ๑๖. ในกรณีศาลปกครองจะยึดมติสภามหาวิทยาลัยวามีมติอยางไร กรณีที่มีมติ
ซํ้าซอนกับมติเดิมก็เปนอํานาจของสภามหาวิทยาลัยที่จะยกเลิกของเกาหรือยืนของเกาก็ยอมไดแต
ตองมีเพียงมติเดียว แตหากจะยกเลิกมติเดิมก็ตองมีเหตุผลช้ีแจงเนื่องจากตองมีผูมีสวนไดสวนเสีย  
หากยกเลิกแลวมีเหตุผลอันสมควรไมวาจะมีผูใดฟองรองศาลปกครองก็จะดูที่มติสภามหาวิทยาลัย

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๑ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 

 



 ๑๕

เปนหลัก สําหรับในเรื่องความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกานั้นเปนเพียงสวนประกอบแตทั้งนี้มติ 
สภามหาวิทยาลัยตองไมขัดแยง ตองไปในทางใดทางหนึ่ง ฉะนั้น อํานาจจึงอยูที่สภามหาวิทยาลัย  
  ๑๗. ควรพิจารณาวาควรจะดําเนินการไปในแนวทางใดที่จะทําใหเกิดประโยชนและ
บรรลุวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยใหมากที่สุด และหาทางออกที่ทําใหบัวไมใหชํ้าน้ําไมใหขุน 
เพื่อไมใหเกิดผลเสียหายหรือมีเหตุการณฟองรองเกิดขึ้นภายหลัง  
  ๑๘. เพื่อใหเกิดขอสรุปวามหาวิทยาลัยควรดําเนินการอยางไรตอไป ควรมีการ
ลงคะแนนโดยลับ และกรณีที่มีมติสภามหาวิทยาลัยออกมาแลวกรรมการทานใดที่ไมเห็นดวยกับ 
มตินั้นสามารถทําความเห็นแยงไวในรายงานการประชุมได โดยใหระบุช่ือและความคิดเห็นไวดวย 
  ๑๙. การประชุมในรูปแบบคณะกรรมการ กรรมการที่ไดมีการแสดงความเห็นอยาง
ชัดเจนวาไมเห็นดวยกับมตินั้น หรือไมมาเขารวมลงมติก็จะหลุดพนความรับผิดไป กรณีที่มีกรรมการ
ไมไดเขารวมประชุมและไมไดลงมติ แตในการประชุมครั้งตอไปมาเขารวมและมีการรับรองรายงาน
การประชุมก็ตองถือวาผูนั้นรับดวยตามนั้น เชนในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีผูที่หลุดพนไป
เนื่องจากมีความเห็นแยง ดังนั้น กรณีที่ไมเห็นดวยกับมติสวนใหญจึงควรมีความเห็นที่ชัดเจนไวเปน
การเฉพาะตัว 
 
  จากนั้นที่ประชุมรวมกันอภิปรายตัวเลือกในการลงมติ จนกระทั่งไดขอสรุปวาใหใช
ตัวเลือก ดังนี้  
 ๑)  ใหดําเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิชุดใหมตอไป (ยกเลิกรายชื่อเดิม) 
 ๒)  ใหถือวาการดําเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิชุดเดิมใชไดตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (ใชรายช่ือเดิม) 
  ๓)  งดออกเสียง 
 
  ที่ ป ร ะ ชุ ม เ ห็ น ช อบ ให มี ก า ร ล ง ม ติ ต า มบั ต ร ล ง ค ะ แนนที่ เ ล ข า นุ ก า ร 
สภามหาวิทยาลัยเตรียมไว  
  ผลการลงคะแนนเลือก เปนดังนี้ 
 ๑)  ใหดําเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิชุดใหมตอไป (ยกเลิกรายชื่อเดิม) ได   ๘   คะแนน 
 ๒)  ใหถือวาการดําเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิชุดเดิมใชไดตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (ใชรายช่ือเดิม)  
ได   ๑๑   คะแนน 
  ๓)  งดออกเสียง  ๒  คน 

 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๑ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 

 



 ๑๖

 มติสภามหาวิทยาลัย 
๑. เห็นชอบผลการเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย  

และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม คร้ังที่  
๓/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ และในคราวประชุม คร้ังที่ ๕/๒๕๕๑ เมื่อวันที่  
๔ เมษายน ๒๕๕๑ เนื่องจากสอดคลองกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสร็จที่  
๗๘๒/๒๕๕๑ 

๒. ใหคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ที่สภามหาวิทยาลัย
แตงตั้งในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๑ ยุติกระบวนการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัย ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

๓. ใหคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูสมควร 
ดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งในคราวประชุม 
คร้ังที่ ๑๔/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๑ ยุติการดําเนินการ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 เนื่องจากเปนกรณีเรงดวนที่จะนําไปใชใหทันการปฏิบัติ ที่ประชุมจึงพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมในระเบียบวาระที่ ๕.๓ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๒๔ (๒) โดยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดอานสรุป
มติใหที่ประชุมรับรอง 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๑๗/๒๕๕๑ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 

เฉพาะระเบียบวาระที่ ๕.๓ 
 
   และมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความเห็นแยงมติสภามหาวิทยาลัย  
ระเบียบวาระที่ ๕.๓ จํานวน ๓ คน ไดแก 

๑) รองศาสตราจารยประสิทธิ์  กิจจนศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารยประจํา  ตามบันทึกขอความ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 

๒) ผูชวยศาสตราจารยสารุง  ตันตระกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารยประจํา  ตามบันทึกขอความ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 

๓) อาจารย ดร.สุธีร  นนทภา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย
ประจํา  ตามบันทึกขอความ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑ - ๓ แนบทายรายงานการประชุมฉบับนี้ 
 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๑ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 

 



 ๑๗

 
๖.๑  การประชมุสภามหาวิทยาลัยคร้ังตอไป    

 วันศุกร ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ หองประชุมเอื้องผ้ึง ช้ัน ๒ 
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ  

 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

 
          อมตะ  ปญจไชยา 

(นางสาวอมตะ  ปญจไชยา) 
ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
        กนกวรรณ  พวงลังกา 

(นางกนกวรรณ  พวงลังกา) 
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูจดรายงานการประชุม 
 

            ถนัด    บุญชัย 
(อาจารยถนัด    บุญชัย) 

รองอธิการบดี 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๑ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 

 



บันทึกความเห็นแยงมติสภามหาวิทยาลัย 
การประชุมคร้ังท่ี ๑๗/๒๕๕๑ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ระเบียบวาระที่ ๕.๓ 

ของ รองศาสตราจารยประสิทธ์ิ กิจจนศิริ 
ตามบันทึกขอความ ลงวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 

แนบทายรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี ๑๗/๒๕๕๑ วันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 
.……………………….. 

 
 ขาพเจา รองศาสตราจารยประสิทธ์ิ  กิจจนศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย
ประจํา ขอใหความเห็นแยงในการลงมติเกี่ยวกับการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิที่มีมติใหใชรายช่ือเดิม ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยถอนเรื่องจากการเสนอขอ
โปรดเกลาฯ แลวมีมติใหสรรหาใหมทั้งหมด และขณะนี้กระบวนการสรรหาใหมก็ดําเนินการอยู  
แตสภามหาวิทยาลัยมีมติยกเลิกหรือยุติการสรรหาใหมและใหใชการสรรหาและรายชื่อเดิมซึ่ง
ยกเลิกและถอนเรื่องแลว ขาพเจาเห็นวาไมนาชอบดวยกฎหมาย ขาพเจาจึงมีความเห็นแยงมติ
ดังกลาว และสงวนสิทธิ์ในการดําเนินการในดานอื่นตอไป มติดังกลาวอยูในคราวประชุมวันที่  
๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑  ดวยเหตุว าขณะนี้ เ ร่ืองรองเรียนของขาพเจายังอยูที่ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และขาพเจายังฟองตอศาลปกครอง ขณะนี้เร่ืองยังอยูในศาลปกครอง
สูงสุด 
 
       ประสิทธ์ิ  กิจจนศิริ 
      (รองศาสตราจารยประสิทธิ์  กิจจนศิริ) 
          กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
 

.……………………….. 
 

      สรุปความโดย 
        สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

        พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 
 



บันทึกความเห็นแยงมติสภามหาวิทยาลัย 
การประชุมคร้ังท่ี ๑๗/๒๕๕๑ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ระเบียบวาระที่ ๕.๓ 

ของ อาจารย ดร.สุธีร  นนทภา 
ตามบันทึกขอความ ลงวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 

แนบทายรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี ๑๗/๒๕๕๑ วันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 
.……………………….. 

 
 ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ และไดมี 
การลงมติใหยุติการดําเนินการในกระบวนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ แตใหนํารายชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยและผูทรงคุณวุฒิชุดเดิมที่ถูก
ถอนเรื่องไปแลวเสนอโปรดเกลาฯนั้น 
 ขาพเจานางสุธีร นนทภา ไดพิจารณาทบทวนมติดังกลาวของสภามหาวทิยาลัยอยางละเอยีด
ถ่ีถวนแลว แตไมอาจหาคําตอบเกี่ยวกับความถูกตองชอบธรรมได จึงใครขอเสนอความเห็นแยง
ประกอบเหตุผล ดังนี้ 

๑. องคประกอบของสภามหาวิทยาลัยที่ทําหนาที่พิจารณาและลงมติเกี่ยวกับการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ตองประกอบดวยนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผูดํารงตําแหนงบริหาร  และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจาํ แตใน
การลงมติเกี่ยวกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน 
๒๕๕๑ นอกจากประกอบดวยกรรมการขางตน ยังประกอบดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิที่มีสวนไดสวนเสียในผลการยกเลิกกระบวนการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ชุดใหม โดยไดรวมอภิปรายและลงมติดวย จึงเปนการขัดแยงกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหมวาดวย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒. การนํารายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิที่ถูกยกเลิกไปแลวกลับมา
พิจารณาและลงมติอีกครั้ง นาจะเปนการดําเนินการที่ไมถูกตองเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยในคราว
ประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ไดมีมติใหถอนเรื่องการเสนอขอโปรดเกลาฯไปแลว  
และมีมติใหสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิชุดใหม  
จึงถือไดวาเปนการดําเนินการที่ส้ินสุดกระบวนการแลว 

๓. ชุดรายชื่ อ ผูสมควรดํ ารงตํ าแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ 
ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ นั้น ไมเปนไป
ตามเจตนารมณของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เนื่องจากเปนชุดที่มาจากการเสนอและ
ลงมติโดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูดํ ารงตํ าแหนงบริหารฝ าย เดี ยว  โดยกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําไมมีสวนรวมในการไดมาซึ่ งชุดรายชื่อดังกลาว  



 ๒

ทั้งนี้ เพราะสัดสวนของตัวแทนผูบริหารมีมากกวาสัดสวนของผูแทนคณาจารย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เมื่ อ เปนชุดรายชื่ อที่ก ลุมตัวแทนผูบ ริหารเห็นชอบรวมกันกอนการลงมติในที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัย การไดมาซึ่งรายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิ
จึงไมชอบดวยหลักการมีสวนรวมที่เทาเทียมกันของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 
 สุธีร  นนทภา 
               (อาจารย ดร.สุธีร  นนทภา) 
          กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
 

.……………………….. 
 

      สรุปความโดย 
        สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

        พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกความเห็นแยงมติสภามหาวิทยาลัย 
การประชุมคร้ังท่ี ๑๗/๒๕๕๑ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ระเบียบวาระที่ ๕.๓ 

ของ ผูชวยศาสตราจารยสารุง  ตันตระกูล 
ตามบันทึกขอความ ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 

แนบทายรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี ๑๗/๒๕๕๑ วันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 
.……………………….. 

 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  คราวประชุมที่  ๑๗ /๒๕๕๑  เมื่อวันที่  
๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ วาระเกี่ยวกับการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และผูทรงคุณวุฒิ 
และที่ประชุมไดมีมติ 

“เห็นชอบผลการเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ และในคราวประชุม คร้ังที่ ๕/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๑ 
เนื่องจากสอดคลองกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ืองเสร็จที่ ๗๘๒/๒๕๕๑” 

 
ขาพเจา ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ขอใหความเห็นแยงกับ

มติสภามหาวิทยาลัยขางตน ดังนี้ 
๑. กรณี  การไดมาของรายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ  คณะกรรมการสรรหาดําเนินการผิดเจตนารมณของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

คณะกรรมการสรรหาชุดดังกลาวมีตัวแทนผูบริหารถึง ๗ ทาน (รวมอธิการบดี) แตมีผูแทน
คณาจารยเพียง ๔ ทาน เจตนา คือ การรวมกันสรรหาบุคคลที่มีความรูความสามารถ เพื่อประโยชน
ของมหาวิทยาลัยเปนหลัก มิใช เพื่อประโยชนของผูบริหาร หรือบุคคลใด บุคคลหนึ่ง เมื่อผูบริหาร
ใชมติดังกลาว  เพื่อเลือกทั้งหมด  ๒๒  ทาน  นั่นคือ ตัวแทนผูบริหาร  เปนผู เลือกกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ แตเพียงฝายเดียว ขาดการมีสวนรวมของตัวแทนจากผูแทน
คณาจารยอยางสิ้นเชิง เพราะถามีเจตนาใหกระทําการดังกลาว โดยเลือกทั้ง ๒๒ ทาน สัดสวนของ
คณะกรรมการสรรหาจะตองเทากัน  
 ไมเปนไปตามธรรมเนียมที่ไดปฏิบัติมา คณะกรรมการสรรหากรรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิที่ผานมา จะใชวิธีการใหกรรมการสรรหาแตละทานเลือก ๑๑ รายช่ือ แลวนํารายชื่อ
ทั้งหมดที่ไดรับการเลือกเรียงลําดับตามคะแนนจากมากไปหานอยจํานวน ๒๒ รายช่ือ เสนอตอ 
ที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย อันประกอบดวย นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๒) (๓) และ (๔) เพื่อพิจารณา 



 ๒

๒. สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมที่ ๘/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ไดมีมติใหถอนเรื่องการเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  และมีมติใหสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  และกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหมทั้งหมด การดําเนินการดังกลาว นับไดวา กระบวนการไดส้ินสุด
ลงแลว 

๓. สภามหาวิทยาลัยไดแกไข ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนั้น การเห็นชอบผล 
การเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยดังกลาว จึงขัดหรือแยงกับขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งนายก 
สภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๔. สภามหาวิทยาลัยไดออกขอขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศ  
ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และไดยกเลิก ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ เรียบรอยแลว ซ่ึงมี
ผลใหบัญชีรายช่ือผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับการสรรหา ถูกยกเลิกตามขอบังคับไปดวย การลงมติดังกลาว 
จึงขัดหรือแยงกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการ
ไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๑  

๕. การไดมาของรายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
ตองเปนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๖ (๕) วรรคแรก  
ซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของ 
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๒) (๓) และ (๔) 

๖. มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูเกี่ยวของกับการประชุม และเปนผูมีสวนไดสวนเสีย 
รวมประชุม อภิปราย และลงมติดวย ซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
วาดวย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ขอ ๑๕ 
 

       สารุง  ตันตระกูล 
      (ผูชวยศาสตราจารยสารุง  ตันตระกูล) 
          กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

.……………………….. 
 

      สรุปความโดย 
        สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

        พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 


